



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๑๗๑๒

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๗๔/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๗๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๗๔/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๗๔/๒๕๖๔
วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐น.-๑๖.๓๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ ดำเนินการ
๑	มอบนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ดำเนินการประชุมโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในการฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อสาธิตและสอนวิธีการฉีดวัคซีน โดยเน้นเป็นพยาบาลที่มีประสบการณ์ของ ทุกอำเภอ และให้แต่ละอำเภอได้นำไปฝึกซ้อมบุคลากรของตนเอง ซึ่งวัคซีนจำนวน ๑ Vials สามารถฉีดได้จำนวน ๑๐-๑๒ โด๊สๆละ ๐.๕ CC. เพื่อให้การใช้วัคซีนมีประสิทธิภาพ มากที่สุด	- นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
๒	ให้อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ดำเนินการดังนี้ ๑) ให้เปิด EOC ทุกวัน เพื่อจะได้ติดตามสถานการณ์เป็นรายวัน และแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนให้เป็นไปตามระบบและโครงสร้างผังโครงสร้างบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Incident Command System: ICS) ๒) ในกรณีมีผู้ป่วยยืนยันในอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ขอให้ดำเนินการส่งรายละเอียดของผู้ป่วย และจัดทำ Time Line ให้จังหวัดทราบ เพื่อจะเผยแพร่ต่อไป หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันเนื่องจากมีผู้ป่วยยืนยันเพิ่มมากขึ้น ให้ส่งมาที่ SAT เพื่อช่วยในการจัดทำ Time Line ต่อไป ๓) หากมีสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติม ให้แจ้งมายังทีม SAT จังหวัด เพื่อจะได้ดำเนินการแจ้ง ทีม Risk communication ของจังหวัด เพื่อสื่อสาร ความเสี่ยงต่อไป ๔) ให้ดำเนินการวางแผน Active case finding และ Sentinel surveillance ในพื้นที่เขตตำบลปะหลาน หากมีบุคลากรไม่เพียงพอให้แจ้งมาที่จังหวัด เพื่อจัดทีมอำเภออื่นๆไปช่วย ๕) ขอให้ทีม JIT ประสานโรงพยาบาลสุทธาเวช ให้ไปดำเนินการ Active case finding ที่ตำบลปะหลาน ๖) หากเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ ขอให้การบริหารงานภายใน CUP แต่หากยังไม่เพียงพอ สามารถประสานขอรับการสนับสนุนจากกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics) ได้	- อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย - ทีม JIT
๓	กรณีเหตุการณ์ผู้ป่วยยืนยันจังหวัดบุรีรัมย์เข้าพื้นที่ อำเภอเมืองมหาสารคาม ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ให้อำเภอเมืองดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนที่มีประวัติไปส่งผู้ป่วยดังกล่าว ให้เข้ารับการตรวจหาสารพันธุกรรม และให้ทีม SAT จังหวัดให้ ประสาน Cohort ward อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อสอบถามรายละเอียดของผู้ป่วยดังกล่าว	- สสอ.เมืองมหาสารคาม - ทีม SAT
๔	ให้คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพวัคซีนและติดตามอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน รวบรวมคำสั่งทีมสอบสวนโรค AEFI ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ คณะกรรมการสอบสวน AEFI ระดับอำเภอ ให้จังหวัดทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป	-คณะกรรมการด้านการ ประกันคุณภาพ
๕	ให้ ทีม MCATT เปรียบเทียบการประเมินสภาวะสุขภาพจิต จากระบบ Mental Health Check in & E-mail Alert จังหวัดมหาสารคาม ระหว่าง ปี ๒๕๖๓ กับ ๒๕๖๔ และรายงานผลในการประชุม EOC ครั้งต่อไป	-ทีม MCATT

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

๑๖